
 
 

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลส่องดาว 

เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 

-------------------------------- 
ด้วยการประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 

19 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2566  

อาศัยอำนาจตามความข้อ 33 วรรค 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงปิดประกาศรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลส่องดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เพื่อให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลส่องดาวทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  

                                                 
(นายวิสุทธิ์   ศรีวงษา) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลส่องดาว 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลส�องดาว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป!  ๒๕๖5 

เม่ือวันจันทร' ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖5 
ณ  ห0องประชุมสภาเทศบาลตำบลส�องดาว 

******************** 
 

ผู0มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายวิสุทธิ์  ศรีวงษา 
นายสมัย  สายเมือง 
นายอำนาจ  ทาเอ้ือ 
นายพวง  พรหมเสนา 
นายมาโนดร'  ทะบันหาร 
นายสง*า  กันยาวงค' 
นายลำพูน  พ*อคุณตรง 
นายวิชิต  ไชยประเทศ 
นายบุญเกิด  พันธุคำ 
นายมาโนช  วิชัย 
นายสมาน  แสงลี 
นายวิกาล  แสงลี 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

วิสุทธิ์  ศรีวงษา 
สมัย  สายเมือง 
อำนาจ  ทาเอ้ือ 
พวง  พรหมเสนา 
มาโนดร'  ทะบันหาร 
สง*า  กันยาวงค' 
ลำพูน  พ*อคุณตรง 
วิชิต  ไชยประเทศ 
บุญเกิด  พันธุคำ 
มาโนช  วิชัย 
สมาน  แสงลี 
วิกาล  แสงลี 

 
 

 
ผู0เข0าร�วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน�ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

นายธงชัย  ไชยรบ 
นายสมศรี ช่ืนใจ 
นายมน จำปาจันทร' 
นายชวดล  อุวะไร 
นายวิยม คำผุด 
นายยุทธศาสตร'   ราชคำ 
นายธีรนิตย' แก;วพาดี 
นายอากาศ  ไชยมีสุข 
นายจักรวาฬ จันทร'หล;า 
นางสาวผ*องศรี เลิศสงคราม 

นายกเทศมนตรีตำบลส*องดาว 
รองนายกเทศมนตรี ฯ 
รองนายกเทศมนตรี ฯ 
เลขานุการนายก ฯ 
ท่ีปรึกษานายก ฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลส*องดาว 
ผอ.กองช*าง 
หัวหน;าสำนักปลัดเทศบาล 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
หัวหน;าฝAายปกครอง 

ธงชัย  ไชยรบ 
สมศรี ช่ืนใจ 
มน จำปาจันทร'  
ชวดล  อุวะไร 
วิยม คำผุด 
ยุทธศาสตร'   ราชคำ 
ธีรนิตย' แก;วพาดี 
อากาศ  ไชยมีสุข 
จักรวาฬ จันทร'หล;า 
ผ*องศรี เลิศสงคราม 

 
 

 

 



๒ 

 

ผู0เข0าร�วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
27 
28 

นางศิริพร  กาญจนารัตน' 
นายวชิระ  ไชยรบ 
นายสุภร ดรุณพันธ' 
นายเพชร  แก;วดวงสี 
นางสาวเนตรนภา  พลสิมมา 
นางเทือง กติการ 
นางสาวอมรรัตน' ซิมคอก 
นายวุฒิภัทร  สุขภาค 
นางกาญจนา  พรรณศรี 
นายฉัตรชัย  แสงลี 
นางทัดดาว  แสงลี 
นางดวงสมร  ราชคำ 
นางประณิดา  ศรีวงษา 
นางบุญรอด พรหมปHญญา 
นางกชวรรณ  ชื่นชม 
นางกาญจนสุดา  สุขภาค 
นายมหาราช จารึกธรรม 
นายชัยยงค' หอมสมบัติ 

ผอ.กองคลัง 
หัวหน;าฝAายผลิต 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานดับเพลิง 
ประชาชน 
ประชาชน 
ผอ.กองการศึกษา 
นิติกร 
หัวหน;าฝAายอำนวยการ 
เจ;าพนักงานปIองกัน ฯปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักวิเคราะห' ฯชำนาญการ 
เจ;าพนักงานธรุการปฏิบัติการ 
ประชาชน 
นักประชาสัมพันธ'ชำนาญการ 
ประชาชน 
พนักงานจ;าง 
พนักงานจ;าง 
 

ศิริพร  กาญจนารัตน' 
วชิระ  ไชยรบ 
สุภร ดรุพันธ' 
เพชร  แก;วดวงสี 
เนตรนภา  พลสิมมา 
เทือง กติการ 
อมรรัตน'  ซิมคอก 
วุฒิภัทร  สุขภาค 
กาญจนา  พรรณศรี 
ฉัตรชัย  แสงลี 
ทัดดาว  แสงลี 
ดวงสมร  ราชคำ 
ประณิดา  ศรีวงษา 
บุญรอด พรหมปHญญา 
กชวรรณ ชื่นชม 
กาญจนสุดา  สุขภาค 
มหาราช จารึกธรรม 
ชัยยงค' หอมสมบัติ 

 
 

 

เป7ดประชุม - เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ประธานสภา ฯ  - ก*อนอื ่นก็ขอกล*าวคำว*าสว ัสดี  ท*านสมาชิกผ ู ;ทรงเกียรติ ท*าน
นายกเทศมนตรี คณะผู;บริหาร ท*านปลัดเทศบาล ท*านผู;อำนวยการกอง
ทุกกองและผู;ทรงเกียรติท่ีเข;าร*วมประชุมทุกท*าน สำหรับวันนี้ก็เปLนการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปN พ.ศ. ๒๕๖5 ตรงกับวันที่   
19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ณ ห;องประชุมสภาเทศบาลตำบลส*องดาว 
ก*อนที่จะเข;าสู*ระเบียบวาระการประชุม ก็ขอเชิญเลขานุการสภา ได;อ*าน
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลครับ  

นายอากาศ ไชยมีสุข (เลขานุการสภาฯ) - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติ               
ทุกท*าน ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลส*องดาว เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปN พ.ศ. 2565 ตามที่สภาเทศบาลตำบล               
ส *องดาว มีมติเมื ่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปN พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ' 2565 เห็นชอบให;



๓ 

 

กำหนดการประชุมสามัญ สมัยที่ 4ประจำปN 2565 ระยะเวลา ๓๐ วัน 
วันเริ่มต;นประชุมวันที่ ๑ ธันวาคม 2565 นั้น อาศัยอำนาจตามความ               
ในมาตรา ๒๕ แห*งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก;ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว*าด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก;ไขเพิ่มเติมถึง                 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข;อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปN 2565 ระยะเวลา ๓๐ วัน วันเริ่มต;นประชุมวันท่ี                 
๑ ธันวาคม ๒565  จึงประกาศมาให;ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันท่ี 
25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 ขอขอบคุณครับ 

ประธาน - ขอบคุณท*านเลขนุการสภาฯ ต*อๆ ไปขอนำท่ีประชุมเข;าสู*ระเบียบวาระ
ที่การประชุมต*อไป   

ระเบียบวาระท่ี ๑ - เร่ือง  ที่ประธานแจ0งต�อท่ีประชุม 
ประธาน - เรื่องการประกาศ ด;วยเทศบาลตำบลส*องดาวได;ประกาศใช;แผนพัฒนา

ท;องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผล
ตั้งแต*วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว *าด ;วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค 'กรปกครองส *วนท ; อง ถ่ิน                 
พ.ศ. 2548 แก;ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำ
แผนพัฒนาท;องถิ่นไปปฏิบัติ ข;อ 24 เมื่อผู;บริหารท;องถิ่นประกาศใช;
แผนพัฒนาท;องถ่ินที่อนุมัติแล;ว และนำไปปฏิบัติรวมท้ังแจ0งสภาท0องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค'การบริหาร                 
ส*วนจังหวัด อำเภอ และหน*วยงานท่ีเก่ียวข;อง และประกาศให;ประชาชน
ในท;องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห;าวันนับแต*วันที่ประกาศใช;และ            
ป]ดประกาศโดยเป]ดเผยไม*น;อยกว*าสามสิบวัน เรื่องที่ 2 เรื่องโควิด 19                 
ที่กำลังระบาดอยู*ในตอนนี้ ตามที่ผมได;ไปร*วมประชุมมา ก็คือการเฝIา
ระวังรักษาตัวเอง ซึ่งแม;จะประกาศเปLนโรคประจำถิ่นแล;วก็ตาม เราก็
ต;องระวังเหมือนเดิมเพราะว*าเชื้อโรคมีการพัฒนาสายพันธุ'อยู *ตลอด                 
เร่ืองท่ี 3 เชิญร*วมการกิจกรรมการแข*งขันกีฬานักเรียน ประจำปN 2565 
โรงเรียนเทศบาลตำบลส*องดาว และศูนย'พัฒนาเด็กเล็กบ;านหนองแซง  
สำหรับเร่ืองประธานแจ;งให;ท่ีประชุมก็มีเพียงแค*นี้      

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 - 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลส*องดาว สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจำปN พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2565  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลส*องดาว สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั ้งที ่ 2 ประจำปN พ.ศ. 2565 เมื่อวันที ่ 29 สิงหาคม 
2565 

มติท่ีประชุม                                    - รับรอง 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓                           - เร่ืองเสนอใหม� 
ประธาน - สำหรับเร ื ่องที ่เสนอใหม*ก็มีอยู * 2 หัวข;อ 3.1 และ 3.2 เปLนญัตติ                 

ของผู;บริหาร เริ่มจากข;อ 3.1 การเรียกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
เชิญท*านเลขนุการสภาชี้แจงเก่ียวกับญัตติ 

นายอากาศ ไชยมีสุข (เลขานุการสภาฯ) - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผมขอ
ชี้แจงตามญัตติ ข;อ 3.1 ดังนี้ครับ ตามที่เทศบาลตำบลส*องดาว โดยกอง
สาธารณสุขฯ ได;แต*งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลส*องดาว เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวาระการดำรงตำแหน*ง 
4 ปN ปHจจุบันคณะกรรมการชุดดังกล*าวได;ครบวาระแล;ว ซ่ึงคณะกรรมการ
จะมีสมาชิกร*วมจำนวน 2 ท*าน ดังนั้นงานที่เกี่ยวข;องโดยกองสาธารณสุข 
จึงทำบันทึกถึงท*านนายกเทศมนตรี เพื่อขอเสนอญัตติต*อสภาเทศบาล 
เพื่อให;ทางสภาเลือกหรือมอบหมายสมาชิกสภาเปLนผู;แทนของสภาเปLน
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 คน สำหรับการเลือกหรือ
มอบหมายแล;วแต*ทางสภาจะดำเนินการ จะใช;วิธีการใดก็ได; ขอให;ได;
ผ ู ;แทนของสมาชิกสภามาจำนวน 2 ท*าน เม่ือได;ผ ู ;แทนของสภาแล;ว                
ทางงานกิจการสภาก็จะได;รายงานให;กองสาธารณสุขทราบ และดำเนิน
ตามข้ันตอนต*อไปครับ ขอนำเรียนชี้แจงให;ทราบแค*นี้ครับ  

ประธาน - ขอบคุณท*านเลขานุการสภาฯ ตามไปขอหารือกับทางท*านสมาชิก ว*าจะ
มีการคัดเลือกใหม*หรือว*าเอาคณะกรรมการชุดเดิม ตามที่ท*านเลขานุการ
สภาฯ ได;ชี้แจงไปครับ ขอเรียนเชิญท*านสมาชิกเลยครับ  

นายสมัย สายเมือง - เรียนท*านประธานสภาฯ ที ่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู ;ทรงเกียรติ               
ทุกท*าน ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน 
กระผมนายสมัย สายเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส*องดาว เขต 1 
สำหรับการแต*งตั ้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลส*องดาว ก็ถือว*าเปLนเรื่องสำคัญ ความคิดเห็นของผมเห็นควรตั้งแต*ง
คณะกรรมการชุดเดิมเนื่องจากเปLนผู;ที่เหมาะสมชำนาญงานมาก*อนแล;ว
ครับ 

ประธาน - ขอบคุณท*านสมัย สายเมือง สำหรับการเสนอความคิดเห็น มีท*านอ่ืนที่จะ
เสนออีกไหมครับ  

นายอำนาจ ทาเอ้ือ - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายอำนาจ ทาเอ ื ้อ  สมาช ิกสภาฯ เขต 1 สำหร ับการค ัดเล ือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส*องดาว เห็นควร
เสนอเปLนคณะกรรมการชุดเดิมครับ 
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ประธาน - ขอบคุณท*านสมาชิกครับ มีท*านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ;าไม*มี
แล;วจะขอมติที่ประชุมสำหรับญัตติ ขอเสนอให;สภาเทศบาลตำบลส*องดาว
มอบหมายให;สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน เปLนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส*องดาว ซึ่งมีสมาชิกสภาเสนอ
เปLนคณะกรรมชุดเดิมจำนวน 2 ท*าน คือ นายวิส ุทธิ ์ ศรีวงษา และ               
นายวิชิต ไชยประเทศ สมาชิกท*านใดเห็นชอบกรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 10 เสียง 
 - งดออกเสียง 2 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา และ นายวิชิต ไชยประเทศ)  

ประธาน - ขอบคุณท*านสมาชิก สำหรับความไว;วางใจที ่ให;กระผม นายวิสุทธิ์                 
ศรีวงษา และ ท*านนายวิชิต ไชยประเทศ ได;เปLนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล  ส*องดาว ขอบคุณครับ ต*อไปเชิญท*าน
วิชิต ไชยประเทศ ได;กล*าวอะไรกับที่ประชุมสักหน*อยนะครับ 

นายวิชิต ไชยประเทศ - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายวิชิต ไชยประเทศ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ก*อนอื่นก็ขอบพระคุณท*าน
สมาชิกทุกท*านที่ไว;วางใจแต*งตั ้งตัวกระผมในการเปLน คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส*องดาวอีกวาระหนึ่ง ก็ขอกราบ
ขอบคุณทุกท*านอีกครั้งหนึ่ง และก็จะทำหน;าตรงนี้ให;ดีที่สุด สมกับที่ท*าน
มอบความไว;วางใจ ขอบคุณมากครับ  

ประธาน - ครับสำหรับข;อ 3.1 ก็ผ*านไปได;ด;วยดี ต*อไปขอนำที่ประชุมเข;าสู*ระเบียบ
วาระที่ 3 ข;อ 3.2 ญัตติขออนุมัติใช;จ*ายเงินสะสม เรียนเชิญท*านนายก
ครับ  

นายธงชัย ไชยรบ  - เรียนท*านประธานสภาเทศบาลตำบลส*องดาว ข;าพเจ;า นายธงชัย                
ไชยรบ  ตำแหน*ง นายกเทศมนตรีตำบลส*องดาว ในฐานะผู;บริหารท;องถ่ิน 
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช;จ*ายเงินสะสมเพื่อแก;ไขปHญหาความเดือดร;อน
ของประชาชนในการใช;รถใช;ถนนทำให;การสัญจรไปมาได;สะดวก และ
ปลอดภัย จำนวน 8  โครงการ ดังนี้   

1. โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองหัวช;าง         
(ช*วงสุดท;าย) หมู* 9 บ.โนนสะอาด ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว จ.สกลนคร 
ขนาดกว;าง 4.00 เมตรยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล*ทาง
ข;างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไม*น;อยกว*า 568.00ตารางเมตร) เปAนเงิน 
423,000.-บาท (ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร;างของท;องถิ่น แบบถนน 
ท.1-01) (ตามแผนพัฒนาท;องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1/2566 ลำดับท่ี 1 หน;าที่ 42   
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         2. โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมใจพัฒนา             
หมู* 9 บ.โนนสะอาด ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว;าง 3.00 
เมตร ยาว 235.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล*ทางตามสภาพพื้นท่ี 
(หรือมีพื ้นที ่ไม*น;อยกว*า 705.00 ตารางเมตร) เปAนเงิน 493,000.- 
บาท (ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร;างของท;องถิ่น แบบถนน ท.1-01)                 
(ตามแผนพัฒนาท;องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
ลำดับท่ี 2 หน;าที่ 43   

        3. โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบลำห;วยปุงลิง
ตอนล *าง (ช *วงที ่  2) หมู *  11 บ.หนองแซง ต.ส *องดาว อ.ส *องดาว              
จ.สกลนคร ขนาดกว;าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
ไหล*ทางข;างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม*น;อยกว*า 636 ตารางเมตร)            
เปAนเงิน 466,000.-บาท (ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร;างของท;องถ่ิน 
แบบถนน ท.1-01) (ตามแผนพัฒนาท;องถิ ่น พ.ศ. 2566 -2570) 
เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2566 ลำดับท่ี 3 หน;าท่ี 44     

        4. โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีลารัตน' 1 หมู* 7 
บ. โพนสวาง ต.ปทุมวาปN อ.ส*องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว;าง 4.00 เมตร 
ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล*ทางข;างละ 0.20 เมตร (หรือ
มีพื ้นที ่ไม*น;อยกว*า 576.00ตารางเมตร) เปAนเงิน 419,000.- บาท 
(ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร ;างของท;องถิ ่น แบบถนน ท.1-01)                
(ตามแผนพัฒนาท;องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
ลำดับท่ี 6 หน;าที่ 47            

       5. โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาพิทักษ' 1 หมู* 7 
บ.โพนสวาง ต.ปทุมวาปN อ.ส*องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว;าง 4.00 เมตร 
ยาว 171.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล*ทางข;างละ 0.20 เมตร (หรือมี
พื ้นท ี ่ ไม *น ;อยกว *า 684.00ตารางเมตร)เป Aนเง ิน 498,000.-บาท                
(ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร ;างของท;องถิ ่น แบบถนน ท.1-01)              
(ตามแผนพัฒนาท;องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
ลำดับท่ี 7 หน;าที่ 48   

      6. โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล-ปทุมหมู* 2
บ.ธวัชชัย ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว จ.สกลนคร  ขนาดกว;าง 3.00 เมตร ยาว 
235.00 เมตรหนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม*น;อยกว*า 705.00 ตาราง
เมตร) เปAนเงิน 499,000.-บาท (ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร;างของ
ท;องถิ ่น แบบถนน ท.1-01) (ตามแผนพัฒนาท;องถิ่น พ.ศ. 2566 -
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ลำดับที่ 12 หน;าท่ี 53   

     7. โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาพิทักษ'3 หมู* 7       
บ.โพนสวาง ต.ปทุมวาปN อ.ส*องดาว จ.สกลนครขนาด  
          (1) กว ;าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตรหนา 0.15 เมตร                 
ไหล*ทางข;างละ 0.20 เมตร  
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          (2) กว;าง 3.00 เมตรยาว132.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล*
ทางข;างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมกันไม*น;อยกว*า 688.00 ตาราง
เมตร) เปAนเงิน 495,000.-บาท (ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร;าง           
ของท;องถิ่น แบบถนน ท.1-01) (ตามแผนพัฒนาท;องถิ่น  พ.ศ. 2566 -
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ลำดับที่ 9 หน;าที่ 50   

          8. โครงการซ*อมแซมถนนดินล ูกร ัง ถนนเล ียบลำห;วยน;อย                 
(ฝH_งทิศเหนือ) หมู* 4 บ.โคกกลาง ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว จ.สกลนคร ขนาด
ผิวจราจรกว;าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร (หรือมีพื ้นที่ดินลูกรัง               
ไม*น;อยกว*า 1,200.00 ลบ.ม.) เปAนเงิน 165,000.-บาท (ตามแบบ
เลขที่ ทต.สด. 14/2565) (ตามแผนพัฒนาท;องถ่ิน พ.ศ. 2566 -2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ลำดับที่ 13 หน;าที่ 54 รวมเปAนเงินทั้งสิ้น
3,458,000.00 บาท (สามล0านสี่แสนห0าหม่ืนแปดพันบาทถ0วน) 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด;วยการรับเงินการเบิกจ*าย              
การฝากเง ิน การเก ็บร ักษาเง ิน และการตรวจเง ินองค 'กรปกครอง                
ส*วนท;องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก;ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข;อ 89 
องค'กรปกครองส*วนท;องถิ ่นอาจใช;เงินสะสมโดยได;รับอนุมัติจากสภา
ท;องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลส*องดาว จึงขอ
แจ;งยอดเงินสะสมตามแบบรายงานพิสูจน'ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช;
ได;ตามรายงานการเงิน ดังนี้  

              เง ินสะสมตามบ ัญช ี เ ง ินฝากธนาคารท ี ่นำไปใช ; ได;  ณ ว ันที่                  
30 กันยายน 2565   14,877,387.72 บาท  
หัก สำรองตามระเบียบฯ               11,350,000.00 บาท  

                                 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนำไปใช;ได;             
                                 หลังหักสำรองตามระเบียบ        3,527,387.72 บาท  

                                     หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได;รับอนุมัติแล;วในปHจจุบัน             
ยังไม*ได;จ*าย   - 
  จ * ายเง ินสะสมและเง ินท ุนสำรองเง ินสะสมในป N  (ท ี ่อน ุม ัต ิ ใน
ปNงบประมาณ)    - 

                                                      ถอนคืนเงินรายรับในปN  - 
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที ่เหลือจากการอนุมัติ
หลังจากก*อหน้ีผูกพันแล;วรับคืนเงินรายจ*ายข;ามปNงบประมาณตกเปLนเงิน
สะสม    - 

       คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนำไปใช;ได;  3,527,387.72   
       บาท  
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ดังนั้น ผู;บริหารท;องถิ่น จึงขออนุมัติการใช;จ*ายเงินสะสมต*อสภา
เทศบาลตำบลส *องดาวเป Lน จำนวนเง ิน 3,458,000.00 บาท               
(สามล0านสี ่แสนห0าหมื ่นแปดพันบาทถ0วน) ขอได;โปรดเสนอต*อท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลส*องดาว เพื่อพิจารณาต*อไป ขอแสดงความ  
นับถือ นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส*องดาว    

ประธาน - ขอบคุณท*านนายก ต*อไปก็ขอเชิญท*านสมาชิกได;อภิปรายเห็นชอบเห็น
ต*างก ับญัตติผ ู ;บร ิหารที ่ เสนอมา ซึ ่งเอกสารประกอบการประชุม               
ทางเจ;าหน;าที่ก็ได;ส*งให;กับทางท*านสมาชิกก*อนหน;าที่แล;ว เรียนเชิญครับ 

นายสมัย สายเมือง - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายสมัย สายเมือง สมาชิกสภาฯ เขต 1 สำหรับญัตติของผู ;บริหาร                
ขออนุมัติใช;จ*ายเงินสะสม ซ่ึงตามท่ีได;ดูรายละเอียดความจำเปLนที่ต;องจ*าย 
กระผมก็คิดว*าสมควรอย*างยิ่งแล;ว สำหรับการจ*ายขาดเงินสะสมในครั้งน้ี 
กระผมก็เห็นดีด;วยครับ  

ประธาน - ขอบคุณท*านสมัย สายเมือง ก็เห็นดีด;วยกับทางญัตติของผู;บริหาร เชิญ
ท*านสมาชิกท*านต*อไปเลยครับ  

นายพวง พรหมเสนา - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายพวง พรหมเสนา สมาชิกสภาฯ เขต 2 สำหรับญัตติผ ู ;บริหารทั้ง                 
8 โครงการ ก็เปLนความจำเปLนเดือดร;อนของชาวบ;านที ่ได;ร ับความ
เดือดร;อนมานานแล;ว กระผมก็เห็นดีด;วย ขอบคุณแทนพี่น;องประชาชน
ครับ 

ประธาน - ขอบคุณท*านสมาชิก ต*อไปเชิญท*านสมาชิกท*านอ่ืนครับ 

นายวิชิต ไชยประเทศ - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายวิชิต ไชยประเทศ สมาชิกสภาฯ เขต 2 สำหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง
ที ่เสนอใหม*เปLนการขออนุมัต ิจ *ายขาดเง ินสะสม ซึ ่งทางเจ ;าหน;าที่
ผู;เกี่ยวข;องก็ได;จัดส*งเอกสารไปให;ทางสมาชิกได;ศึกษาก*อนที่จะประชุม
หลายวันแล;ว ซึ่งตัวกระผมก็ได;ศึกษาดูแล;ว ทั้ง 8 โครงการ โดยภาพรวม
แล;วก็เห็นด;วย ส*วนยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเหลือจ*าย ยอดเงิน
คงเหลือ สำหรับของเทศบาลส*องดาวของเราตอนนี้ ยอด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2565 ก็ถือว*าอยู*ในสถานะดีพอสมควร แต*มีส*วนที่ยังติดใจ ท่ี
อยากจะได;เพิ่มเติมในรายละเอียด ในส*วนนี้แบบรายงานพิสูจน'ยอดเงิน
สะสมท่ีสามารถนำไปใช;ได;ตามรายงานการเงิน (ระหว*างปN)  เงินสะสมตาม
บัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช;ได; ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 



๙ 

 

ยอดทั้งหมด 14,877,387.72 บาท หลังจากที่มีการหักรายจ*ายทั้งหมด 
และมาหักสำรองตามระเบียบอีก 11,350,000 บาท คงเหลือเงินสะสม
ตามบัญชีเง ินฝากธนาคารที ่นำไปใช;ได;หล ังห ักสำรองตามระเบียบ 
3,527,387.72 บาท ตรงนี้ถ;าเปLนได;อยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส*วนนี้ เพราะว*าไม*มีรายละเอียดตรงน้ี สำหรับทุนสำรองหักตามระเบียบ 
ซ่ึงแต*ก*อนหักสำรองตมระเบียบก็จะมีรายละเอียดรายการที่ได;หักอะไรบ;าง 
อยากจะให;เพิ่มเติมในส*วนนี้เพื่อเปLนการประกอบการพิจารณาก็ขอฝากไว;
ด;วย สำหรับทั้ง 8 โครงการ กระผมก็เห็นดีด;วย ส*วนมากก็จะเปLนการตอน
โจทย'ท่ีพี่น;องประชาชนต;องการกระผมก็เห็นดีด;วย และช*วงนี้เปLนช*วงเวลา
ที่เหมาะสำหรับการจัดซ้ือจัดจ;าง และดำเนินการได;ดีเพราะเปLนช*วงรอยต*อ
ปลายฝนต;นหนาว ก็อยากจะให;เร*งดำเนินการให;ทันกับช*วงเวลา ก็ขอฝาก
ไว;ด;วยหลักจากที่ทางสภาอนุมัติแล;วในวันนี้ สำหรับผมก็เห็นด;วยครับ 

ประธาน - ขอบคุณท*านวิชิต ไชยประเทศ มีท*านอ่ืนจะอภิปรายอีกไหมครับ  

นายสมาน แสงลี - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายสมาน แสงลี  สมาชิกสภาฯ เขต 2 สำหรับญัตติผู;บริหารที่ได;เสนอมา 
กระผมก็เห็นดีด;วย และขอขอบคุณแทนพี่น;องประชาชน ที่ท*านนายกให;
ความสำคัญแก;ไขปHญหาความเดือดร;อนของพี ่น;องประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลส*องดาว ขอบคุณครับ 

ประธาน - ขอบคุณท*านสมาน แสงลี สำหรับการอภิปราย ตอไปเชิญท*านสมาชิก
ท*านอื่นเลยครับ ถ;าไม*มีก็ขอเชิญท*านผู;บริหารได;ตอบข;ออภิปรายของทาง
ท*านสมาชิก เรียนเชิญครับ 

นายธงชัย  ไชยรบ  - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน  สำหรับญัตติท่ี
ผู ;บริหารได;เสนอขอความอนุมัติต*อสภาฯ ก็คือในส*วนที่ท*านสมาชิกได;
อภิปรายมาหลายๆ หัวข;อเกี่ยวกับงบประมาณที่เราจะขออนุมัติจ*ายขาด
เงินสะสม ซึ่งก็ได;รับความคิดเห็นจากหลายๆ ท*าน โดยส*วนรวมแล;วก็
สนับสนุนเห็นดีด;วย ส*วนรายละเอียดงบประมาณที่ท*านสมาชิกได;ขอ
เพิ่มเติมสำหรับการประกอบการตัดสินใจก็ขอบคุณที่ชี้แนะ ครั้งต*อไปกจ็ะ
เพิ่มเติมให;ท*านโดยละเอียด และในส*วนกันเงินไว;ใช;จ*ายในอนาคตข;างหน;า
เราก็ได;กันเงินไว;แล;ว  ก็ถือว*าการบริหารงบประมาณของเทศบาลส*องดาว  
วางแผนไว;เปLนอย*างดีที่สุดแล;ว ซึ่งในการขออนุมัติในเรื่องการจ*ายขาดเงิน
สะสมในความเดือดร;อนของพี่น;องประชาชน  ในส*วนของท*านสมาชิกก็มี
สิทธิที่จะเสนอญัตติได;เช*นกัน แต*ต;องลงชื่อหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิก 
ก็สามารถยื่นเสนอญัตติได; และอีกในส*วนหนึ่งที่เราจะสามารถใช;เงินของ
เทศบาลได;ในการแก;ไขปHญหาความเดือดร;อนของพี่น;องประชาชน ก็คือ
การขออนุมัติใช;เงินทุนสำรอง ซึ่งต;องได;ขออนุมัติต*ออำเภออีก ซึ ่งก็มี



๑๐ 

 

ตัวอย*างให;เห็นแล;วอย*างเทศบาลตำบลปทุมวาปN สำหรับการขอใช;เงินทุน
สำรอง ตอนนี้ก็อยู*ในข้ันดำเนินการ ก็ขอนำเรียนให;ที่ประชุมทราบ ถึงการ
แก;ไขปHญหาความเดือดร;อนให;กับพี่น;องประชาชน ท*านก็สามารถยื่นญัตติ
เข;ามาได;เช*นกันครับ และกระผมก็ขอขอบคุณท*านสมาชิกทุกท*าน ที่ได;
เล็งเห็นปHญหาความสำคัญของพี่น;องประชาชน ซึ่งที่ผ*านมาก็ทำให;เห็น               
ไปบ;างแล;วหลายๆ โครงการ ไม*ว*าจะเปLนทาง เขตที่ 1 เขตท่ี  2 และท่ี
กำลังรอดำเนินการ และรอทางผู;รับจ;างเข;าดำเนินงาน ก็มีอยู *หลาย
โครงการ ท้ังของปN 2565 และปN 2566  ซ่ึงเราจะพยายามดำเนินการให;
ดีท่ีสุดกระผมก็ขอบคุณอีกครั้งครับ ขอนำเรียนชี้แจงเพียงแค*น้ี  

ประธาน - ขอบคุณท*านผู;บริหาร มีสมาชิกใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ถ;าไม*มีจะขอ
ป]ดการอภิปรายไว;เพียงเท*านี้ แล;วจะขอมติที่ประชุมในลำดับต*อไป เรียน
เชิญท*านเลขานุการนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวการลงมติการจ*ายขาด
เงินสะสม เรียนเชิญครับ 

นายอากาศ ไชยมีสุข(เลขานุการสภาฯ) - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผ ู ;บร ิหาร ผ ู ;อำนวยการกองทุกกองและผ ู ; เข ;าร *วมประช ุมทุกท *าน                 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 (แก;ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข;อ 77 สมาชิก
สภาท;องถิ่นคนหนึ่งย*อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ข;อ 78 
ลำดับการลงมตินั้น ให;ลงมติในญัตติสุดท;ายก*อน  แล;วย;อนเปLนลำดับไป
ตามญัตติต;นครับ ขอนำเรียนชี้แจงเพียงแค*นี้ครับ  

ประธาน - ขอบคุณท*านเลขา และก็หวังว*าท*านสมาชิกทุกจะรับทราบและเข;าใจกัน
อยู*แล;ว สำหรับการลงมติ เพื่อไม*เปLนการเสียเวลาลำดับต*อไปก็จะขอมติ              
ที่ประชุม สำหรับระเบียบวาระท่ี 3 ข;อ 3.2 ขออนุมัติใช;จ*ายเงินสะสมเริ่ม
จาก 

 - ข;อ 3.2.8 โครงการซ*อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนเลียบลำห;วยน;อย (ฝH_งทิศ
เหนือ)หมู* 4 บ.โคกกลาง ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว จ.สกลนครขนาดกว;าง 
4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร (หร ือม ีพ ื ้นท ี ่ด ินล ูกร ังไม *น ;อยกว*า 
1,200.00 ลบ.ม.) เปAนเงิน 165,000.-บาท(ตามแบบเลขที่ ทต.สด. 
14/2565) (ตามแผนพัฒนาท;องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1/2566 ลำดับที่ 13 หน;าที่ 54 สมาชิกท*านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 11 เสียง 
 - งดออกสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา ประธานสภาฯ) 

ประธาน  - ข;อ 3.2.7 โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาพิทักษ' 3       
หมู* 7 บ.โพนสวาง ต.ปทุมวาปN อ.ส*องดาว  จ.สกลนครขนาด 

 (1) กว;าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล*ทาง
ข;างละ 0.20 เมตร 
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 (2) กว;าง 3.00 เมตร ยาว 132.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล*
ทางข;างละ 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่รวมกันไม*น;อยกว*า 688 ตาราง
เมตร 

 เปAนเงิน 495,000.-บาท(ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร;างของท;องถ่ิน 
แบบถนน ท.1-01)(ตามแผนพัฒนาท;องถิ ่น พ.ศ. 2566 -2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ลำดับที่ 9 หน;าที่ 50 สมาชิกท*านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 11 เสียง 
 - งดออกสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา ประธานสภาฯ) 

ประธาน - ข;อ 3.2.6 โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล-ปทุม
หมู* 2 บ.ธวัชชัย ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว;าง 3.00 
เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื ้นที ่ไม*น ;อยกว*า 
705.00ตร.ม.) เปAนเงิน 499,000.-บาท (ตามแบบมาตรฐานงาน
ก*อสร;างของท;องถิ ่น แบบถนน ท.1-01) (ตามแผนพัฒนาท;องถ่ิน                 
พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ลำดับที่ 12 หน;าที่ 53 
สมาชิกท*านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 11 เสียง 
 - งดออกสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา ประธานสภาฯ)  

ประธาน - 3.2.5 โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาพิทักษ' 1              
หมู* 7 บ.โพนสวาง ต.ปทุมวาปN อ.ส*องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว;าง 4.00 
เมตร ยาว 171.00 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล*ทางข;างละ 0.20 เมตร
(หรือมีพื ้นที ่ไม*น;อยกว*า 684.00 ตร.ม) เปAนเงิน 498,000.-บาท              
(ตามแบบมาตรฐานงานก *อสร ;างของท ;องถ ิ ่นแบบถนน ท.1-01)              
(ตามแผนพัฒนาท;องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
ลำดับท่ี 7 หน;าที่ 48 สมาชิกท*านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 11 เสียง 
 - งดออกสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา ประธานสภาฯ)  

ประธาน - ข;อ 3.2.4 โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีลารัตน' 1     
หมู* 7 บ.โพนสวาง ต.ปทุมวาปN อ.ส*องดาว จ.สกลนครขนาดกว;าง 4.00 
เมตร ยาว 144.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล*ทางข;างละ 0.20 เมตร 
(หร ือม ีพ ื ้นที ่ ไม *น ;อยกว *า 576 ตร.ม.) เป Aนเง ิน 419,000.-บาท               
(ตามแบบมาตรฐานงานก *อสร ;างของท ;องถ ิ ่น แบบถนนท.1-01)                
(ตามแผนพัฒนาท;องถิ่นพ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ลำดับท่ี 6 หน;าที่ 47  สมาชิกท*านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 11 เสียง 
 - งดออกสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา ประธานสภาฯ)  
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ประธาน - ข;อ 3.2.3 โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบลำห;วย               
ปุงลิงตอนล*าง (ช*วงที่ 2) หมู* 11 บ.หนองแซง ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว                
จ.สกลนคร ขนาดกว;าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
ไหล*ทางข;างละ 0.20 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม*น;อยกว*า 636 ตร.ม.) เปAนเงิน 
466,000.-บาท (ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร;างของท;องถิ่น แบบถนน 
ท.1 - 01) (ตามแผนพัฒนาท;องถ่ิน พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
1/2566 ลำดับท่ี 3 หน;าที่ 44  สมาชิกท*านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 11 เสียง 
 - งดออกสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา ประธานสภาฯ) 

ประธาน - ข;อ 3.2.2 โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมใจพัฒนา
หมู* 9บ.โนนสะอาด ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว จ.สกลนคร ขนาดกว;าง 3.00 
เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล*ทางตามสภาพพื ้นท่ี  
(หรือมีพื ้นที ่ไม*น;อยกว*า 705.00 ตร.ม.) เปAนเงิน 493,000.-บาท    
(ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร ;างของท;องถิ ่น แบบถนน ท.1-01)               
(ตามแผนพัฒนาท;องถิ่นพ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
ลำดับท่ี 2 หน;าที่ 43  สมาชิกท*านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 11 เสียง 
 - งดออกสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา ประธานสภาฯ) 

ประธาน - ข;อ ๓.๒.๑ โครงการก*อสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองหัวช;าง 
(ช*วงสุดท;าย) หมู* 9 บ.โนนสะอาด ต.ส*องดาว อ.ส*องดาว จ.สกลนคร 
ขนาดกว;าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล*ทาง
ข;างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื ้นที่ไม*น;อยกว*า 568.00 ตร.ม.) เปAนเงิน 
423,000.-บาท (ตามแบบมาตรฐานงานก*อสร;างของท;องถิ่นแบบถนน 
ท.1 - 01) (ตามแผนพัฒนาท;องถ่ิน พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
1/2566 ลำดับท่ี 1 หน;าที่ 42 สมาชิกท*านใดเห็นชอบกรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 11 เสียง 
 - งดออกสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา ประธานสภาฯ 

ประธาน - ขอบคุณท*านสมาชิกทุกท*าน ตามที่ท*านผู;บิหารได;ยื่นเสนอญัตติมานั้น
โดยภาพรวมแล;วก็เห็นดีด;วย ก*อนที่จะเข;าสู;ระเบียบวาระต*อไปก็ขอเชิญ
ท*านผู;บริหารได;กล*าวอะไรกับทางท*านสมาชิกก*อนครับ เรียนเชิญครับ 

นายธงชัย ไชยรบ - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*านสำหรับญัตติท่ี
ผู ;บริหารได;เสนอขอความอนุมัติ ต*อสภาแล;วทางสภาก็เห็นควรอนุมัติ 
กระผมก็ขอขอบคุณท*านสมาชิกทุกท*าน ที่ได;เล็งเห็นปHญหาความสำคัญ
ของพี่น;องประชาชน ซึ่งที่ผ*านมาก็ทำให;เห็น ไปบ;างแล;วหลายๆ โครงการ 
ไม*ว*าจะเปLนทาง เขตที่ 1  เขตที่  2 และท่ีกำลังรอดำเนินการ และรอทาง
ผู;รับจ;างเข;าดำเนินงาน ก็มีอยู *หลายโครงการ ทั้งของปN 2565 และปN 
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2566  ซึ่งเราจะพยายามดำเนินการให;ดีที่สุดกระผมก็ขอบคุณอีกครั้ง
ครับ ขอนำเรียนชี้แจงเพียงแค*น้ี 

ประธาน - ขอบคุณท*านผู;บริหารครับ ต*อไปขอนำที่ประชุมเข;าสู*ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องอ่ืนๆ      

ระเบียบวาที่ 4 - เร่ือง อ่ืนๆ  

ประธาน - สำหรับระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอเรียนท*านสมาชิกได;อภิปรายถึงปHญหาความ
เดือดร;อนของพ่ีน;องประชาชน เรียนเชิญครับ 

นายธงชัย ไชยรบ - ในวาระอื ่นๆ ขอเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการตั ้งจุดบริการประชาชน 7 วัน 
อันตราย เริ ่มจากวันที ่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566               
ฝากประชาสัมพันธ'ไปถึงพี่น;องประชาชนด;วยเรื ่องของการสวมหมวก
กันนaอค ถ;าไม*สวมหมวกกันนaอคเขาจะจับหมดเลย เพราะฉะน้ันต;องหามา
ใส*เพื ่อความปลอดภัย ของชีว ิตและทร ัพย'ส ินของท*าน และก็ว ันที่                 
27 ธันวาคม 2565 เรียนเชิญหัวหน;าส*วนราชการ ท*านสมาชิก ผู;บริหาร 
ร*วมรับประทานอาหาร กับทางท*านนายอำเภอ สถานที่เทศบาลตำบล
วัฒนา ส*วนวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เชิญท*านสมาชิกร*วมรับประทาน
อาหารร*วมกันที่เทศบาลตำบลส*องดาว ส*งท;ายปNเก*าต;อนรับปNใหม*              

ประธาน - ขอบคุณท*านนายก ต*อไปเรียนเชิญท*านสมาชิกได;อภิปรายในระเบียบ
วาระอ่ืนๆ เชิญครับ 

นายลำพูน พ*อคุณตรง - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายลำพูน พ*อคุณตรง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ในระเบียบวาระอื่นๆ เรื่อง
แรกทางคณะครูโรงเรียน สพฐ. ในสังกัด ฝากแจ;งในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
การเก็บขยะในโรงเรียนจากเดิมช*วงเช;า อยากให;เปลี ่ยนเปLนช*วงบ*าย 
เพราะว*าช*วงบ*ายเด็กนักเรียนก็จะได;เก็บขยะเสร็จพอดีเปLนช*วงก*อนเลิก
เรียน และเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานในสถานศึกษา เพราะช*วงเช;า
เปLนช*วงรับส*งนักเรียนด;วย เรื่องที่ 2 เรื่องการอำนวยความสะดวกในการ
เซ็นเอกสาร เพื่อขอรับค*าอุดหนุนอาหารกลางวัน (นม) นักเรียน สืบเนื่อง
จากเวลาท่ีคุณครูเข;ามาเซ็นเอกสารแล;วครูไม*มีเพียงพอในการที่ดูแลเด็กใน
ช*วงเวลานั้น เลยอยากให;เจ;าหน;าที่เทศบาลออกไปบริการท่ีโรงเรียนเลยจะ
ได;หรือไม* เรื่องที่ 3 โรงเรียนชุมชนส*องดาว ได;ฝากขอความอนุเคราะห'           
มาเกี่ยวกับเรื ่องการตัดหญ;าภายในโรงเรียน สืบเนื่องจากโรงเรียนไม*มี  
ภารโรง เลยอยากจะขอให;เจ;าหน;าที่ทางเทศบาล ไปตัดหญ;าที่โรงเรียนให; 
เรื่องที่ 4 เรื่องการบริการจราจรด;านหน;าโรงเรียนเกือบจะทุกโรงเรียน 
ในช*วงตอนเช;าเพราะว*าเปLนช*วงที่ผู;คนสัญจรไปมา อยากให;มีเจ;าหน;าท่ี
คอยดูแลเรื่องจราจรให; เรื่องที่ 5 การดูแลสระพรหมพิทักษ' เพราะว*ามี
ชาวบ;านแจ;งมาว*าสกปรกมาก บ;างก็มีก่ิงไม; เศษขยะ เพราะว*าในแต*ละวัน
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ก็มีผู;คนไปออกกำลังกายอยู*เปLนประจำ ก็ขอฝากสำหรับเรื่องการทำความ
สะอาดบริเวณรอบสระบ;านหนองแซง เรื่องที่ 6 ด;านหลังที่ว*าการอำเภอ
ส*องดาวทางบ;านคุณครูวาสนา จะมีปIายโครงการเก*าแล;วที่สำคัญบดบัง
ทัศนียภาพ ด;านการจราจร ก็เลยอยากให;เอาออก เพราะว*าเปLนปIานเก*า
แล;วชำรุดด;วย และก็จะเสาไฟซ่ึงได;สอบถามแล;วว*าเปLนเสาไฟโทรศัพท'เก*า 
แล;วตอนน้ีก็ไม*ได;ใช;งานแล;ว ชาวบ;านท่ีอาศัยอยู*บริเวณนั้นก็กลัวเหมือนกัน 
เรื ่องที ่ 7 คุณครูรัตน' ท*านอยากให;ไปป]ดไฟฟIาสาธารณะเฉพาะพื้นท่ี
การเกษตรของท*าน เกรงว*าผลผลิตจะไม*ออกดอกออกผล เรื ่องที่ 8              
บ;านหน;าโรงสี (นายอ*อน) อยากได;ไฟฟIาแสงสว*าง เพราะช*วงนั้นจะมืดมาก 
อยากให;ไปติดไฟให;ด;วย เรื่องที่ 9 ได;รับแจ;งจากท*านผู;กำกับสถานีภูธรส*อง
ดาว ในเร่ืองการจัดสถานท่ีหน*วยบริการประชาชน ท*านอยากให;ประดับผ;า
ตามเต;นท' เน;นจุดหลักคือสามแยกปIอมตำรวจ เรื่องที่ 10 ทางท*านผู;ใหญ*
ชาญชัย แก;วใส ฝากมาเก่ียวกับเรื่องการขยาย  ไหล*ทาง ด;านหน;าวัดบูรพา
ภิรมย' ตรงที่เปLนฟุตบาท ที่เคยเสนอไปหลายครั้งแล;ว ถ;าเปLนไปได;อยาก
ทุบขยายเมนถนนให;กว;างขึ้นอีกจะได;หรือไม*ครับ ฝากประธานไปถึงท*าน
นายกด;วย สำหรับผมก็มีเรื่องที่เสนอเพียงแค*นี้  

ประธาน - ขอบคุณท*านลำพูน ก็มีหลายเร่ือง ต*อไปเชิญสมาชิกท*านอ่ืนเลยครับ  
นายพวง พรหมเสนา - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 

ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายพวง พรหมเสนา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ก็มีเร่ืองท่ี
เสนอท*านประธานผ*านไปถึงท*านผู;บริหาร เกี่ยวกับปHญหาความเดือดร;อน
ของชาวบ;าน สืบเนื่องจากชาวบ;านโพนสวาง หนองแซง โนนสะอาด                 
บ;านธวัชชัย ได;ร;องเรียนฝากมาเก่ียวกับถนนเส;นบ;าน นายสมคิด พวงเพชร 
จุดท่ีชำรุดอยู*ตรงกับสระน้ำของนายกลม ทางช*างก็ได;ลงไปดูแล;วครั้งหนึ่ง 
แต*ก็ยังไม*เห็นดำเนินการอย*างไร ฝากไว;ด;วยชาวบ;านที่สัญจรไปมาลำบาก 
และอีกอยากที่ชาวบ;านอยากจะได; ก็คือราวกั้นฝH_งทางที่นาของนายกลม 
เพราะว*าเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ำ 2 ครั้งแล;ว ก็ขอฝากไว;ด;วยเพื่อความ
ปลอดภัยของพี่น;องประชาชน เร่ืองท่ี 2 เก่ียวกับการบริการของหน*วยงาน
เทศบาล โดยเฉพาะกองปIองกันฯ สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม;             
ที่สวนของผู;ช*วยจักร ท*านก็โทรหาตัวผมให;ช*วยแจ;งเรียกรถดับเพลิงทาง
เทศบาล ซ่ึงผมก็ได;โทรแล;วโทรอีก ไม*มีการรับสายจากทางเจ;าหน;าที่ ก็ขอ
ฝากไว;ด;วยสำหรับการติดต*อสื่อสารสำหรับการบริการ สำหรับผมก็มีเร่ืองท่ี
จะแจ;งเพียงแค*นี้ครับ 

นายมาโนดร' ทะบันหาร - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายมาโนดร' ทะบันหาร สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในระเบียบวาระอื ่นๆ 
กระผมได;รับเรื่องร;องเรียนจากชาวบ;านมาหนึ่งเรื่อง เกี่ยวกับฝาตะแกรง
ร*องระบายน้ำที ่ชำรุด ตรงจุดข;างบ;านของกระผมเอง และจุดนี้ก็เกิด



๑๕ 

 

อุบัติเหตุขึ ้นแล;ว ฝากไปถึงผู;ที ่เกี ่ยวข;องด;วย สำหรับผมก็มีเรื่องจะแจ;ง
เพียงแค*นี้ครับ 

ประธาน - ขอบคุณท*านมาโนดร' ทะบันหาร เชิญท*านสมาชิกท*านอ่ืนเลยครับ 

นายสมาน แสงลี - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ผู;บริหาร ผู;อำนวยการกองทุกกองและผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*าน กระผม
นายสมาน แสงลี  สมาชิก สภาฯ เขต 2 ในระเบียบวาระอื่นๆ ก็มีเรื่องท่ี
จะนำเรียนท*านประธานถึงผู ;บริหาร 4 เรื ่อง เรื ่องแรก ถนนเส;นวัดปAา              
สีลารัตน' ซอย 2 ถนนดินลูกรัง ชาวบ;านอยากได;เปLนคอนกรีต ชาวบ;าน
ถามว*าตอนไหนจะมาดำเนินการให;ลำบากนานแล;ว เรื่องที่ 2 ถนนชำรุด 
เส;นสาพิทักษ' ไปบ;านน้ำประปา ตรงจุดนั้นจะเปLนท*อส*งน้ำลงไปทางทุ*งนา             
เปLนหลุมขนาดใหญ* ฝากถึงฝAายที่เกี่ยวข;องไปซ*อมแซมให;ด;วย เรื่องที่ 3 
เก่ียวกับไฟฟIาแสงสว*าง ทางเข;าวัดปAาศรีลารัตน' คนแก*ชาวบ;านที่ไปเข;าวัด
จำศีล หรือว*าไปมาในช*วงกลางคืนลำบากถนนมืด อยากให;ไปดำเนินการ
ติดตั้งให;กับชาวบ;านด;วย เรื่องที่ 4 ด;านหน;าวัดปAาสีลารัตน'ทางไปห;วยยาม
มีกิ่งไม; ต;นไม; ปกคลุมถนน ไม*สะดวกต*อการสัญจรไปมาของประชาชน             
ก็ขอฝากไว;ด;วยครับ  

ประธาน - ขอบคุณท*านสมาน แสงลี เชิญท*านสมาชิกท*านต*อไป มีหรือไม*ครับ             
ถ;าไม*มีจะให;ทางท*านผู;บริหารได;ตอบข;ออภิปรายที่ทางท*านสมาชิกได;แจ;ง
มา    

นายธงชัย ไชยรบ - เรียนท*านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท*านสมาชิกสภาฯ ผู;ทรงเกียรติทุกท*าน 
ตามที ่ได;ร ับฟHงที ่ท *านสมาชิกได;แจ;งปHญหาความเดือดร;อนของพี ่น ;อง
ประชาชนในเขตมาในหลายๆ เร่ือง กระผมก็ขอขอบคุณมากท่ีช*วยเปLนสื่อใน
การรับฟHงปHญหาความเดือดร;อนของชาวบ;าน ซึ่งก็จะมีตั ้งแต*เรื ่องการ            
เก็บขยะในส*วนของสถานศึกษา ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเวลา             
ในส*วนของเรื่องการเข;ามารับงบประมาณอุดหนุนค*าอาหารกลางวันและนม 
โรงเรียน ซึ่งทางเจ;าหน;าที่ได;ประสานงานกับทางโรงเรียนอยู*ตลอด ซึ่งการ
ออกมาเทศบาลใช;เวลาไม*นานเพราะว*าเอกสารทางเจ;าหน;าที่ก็เตรียมไว;แล;ว 
ถ;าไม*ไปทางอื่นต*อถึงได;ใช;เวลานานแล;วไม*กลับโรงเรียน ทางเจ;าหน;าท่ี
เทศบาลก็งานเยอะอยู* ขอฝากความไปถึงโรงเรียนให;ท*านเข;ามาเทศบาล   
เราไม*อาจออกไปบริการท*านได; ในเรื่องของการตัดหญ;าก็เช*นกัน หน*วยงาน
ของท*าน ท*านต;องรับผิดชอบเองทางเทศบาลไม*สามารถที่จะไปตัดให;ท*านได; 
เพราะทางเทศบาลก็มีพื ้นท่ี ที ่ต;องดูแลมากพอสมควร เราไม*สามารถไป
ดำเนินการให;ท*านได; ในส*วนเรื่องสวนสาธารณะต*างๆ อย*างเช*นสระพรหม
พิท ักษ '  สำหร ับการปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน ' ตอนน ี ้ เราเสนอโครงการไป                 
ในป Nงบประมาณ 2567 ประมาณห;าล ;านกว *าบาท ก็คงจะเปLนการ
เปลี่ยนแปลงที่สวยงามมากพอสมควร ซึ่งมีแบบแปรนออกมาแล;ว ตอนนี้ก็
ยังเปLนสภาพเดิมอยู* แต*เราจะรีบดำเนินการสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน' ใน
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งบปN 2567 และก็เส;นทางหลังอำเภอที่บอกว*าปIายบดบัง ซ่ึงผมก็ได;แจ;งผู;ท่ี
เกี่ยวข;อง ว*าปIายที่หมดอายุประกันสัญญา  ก็เก็บคืน เอามาดัดแปลงเอาไป
ทำเปLนปIายซอยอะไรต*างๆ ก็ได;ตรงนี้เราก็ได;มอบหมายทางกองช*างไปแล;ว 
และเร่ืองการย;ายไฟฟIาสาธารณะ ก็ได;มอบหมายทางกองช*างแล;วเช*นกัน  
ซึ ่งตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการอยู*ในเรื่องของการปรับย;ายขยายเพิ่มเติม
ไฟฟIาสาธารณะ สำหรับซอยไหนที่ยังไม*มีหรือว*าอยากจะเพิ่มเติม ในส*วน
ของเรื่องสายพาดดับก็ได;ประสานไปทางไฟฟIาแล;ว ซึ่งทางไฟฟIาแจ;งว*าใน
ส*วนท่ีทางเทศบาลดำเนินการก็ให;ดำเนินการได;เลย ขอเพียงแค*ให;พี ่น;อง
ประชาชนได;ประโยชน' ซึ ่งผมเองก็ได;มอบทางกองช*างเรียบร;อยแล;วก็
ขอบคุณทาสมาชิกที่แจ;งปHญหาเข;ามา ซึ่งในบางครั้ง เจ;าหน;าท่ี ผู;บริหาร
อาจจะเข;าไม*ถึง ก็ขอบคุณครับ ส*วนปHญหาต*างๆ ที่ท*านแจ;งเข;ามาเราจะ
ตามให; ส*วนท*านผู;ใหญ*ชาญชัย แก;วใส ที่แจ;งปHญหาเกี่ยวกับการขยายถนน
หน;าวัดบูรพาภิรมย'  เราก็จะนำเข;าแผนไว;เพื่อดำเนินการต*อไป ส*วนบ;าน
โพนสวางถนนซอยบ;าน นายสมคิด พวงเพชร บริเวณสระนานายพงษ'              
ทางเทศบาลก็ได;ลงไปดูและก็คงจะลงไปดำเนินการแก;ไขปHญหาให;อีกครั้ง
หนึ่ง และปHญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือปHญหาบรรเทาสาธารณภัย ในส*วนของการ
ติดต*อสื่อสารแจ;งเหตุ เรามีเจ;าเหน;าท่ีเวรอยู*ประจำตลอด อย*างเม่ือวานนี้ผม
ก็เข;ามาแจ;งให;ช*วยอุบัติเหตุรถตกน้ำ ก็มีเจ;าหน;าประจำอยู * ซึ ่งเหตุเกิด
ภายในเขตเทศบาลเราสามารถไปได;ภายใน 5 นาที แต*ในเร ื ่องการ
ประสานงานเรื่องโทรศัพท'อาจจะยากนิดหนึ่ง ทางเราก็จะดำเนินการแก;ไข
เรื่องของการติดต*อ และเรื่องการซ*อมแซมเปลี่ยนแปลงฝาตระแกรง และก็
รวมไปถึงถนน ไฟฟIาสาธารณะ น้ำประปา ภายในเขตเทศบาล ทางผู;บริหาร
พร;อมทีมงานเจ;าหน;าที่ ก็จะเร*งที่จะดำเนินการแก;ไขปHญหาให;ท*านอย*าง
ท่ัวถึง ไม*ว*าจะเปLนทางเขต 1 เขต 2 ครั้งนี้ก็ขอขอบคุณท*านสมาชิกที่ได;แจ;ง
ปHญหาที่ต;องการที่จะให;เราแก;ไขให;เข;ามาผ*านทางสภาเพื่อจะให;ผู;บริหาร
ทราบและดำเนินการแก;ไขต*อไปครับ สำหรับคร้ังนี้ขอขอบคุณครับ 

ประธาน - ขอบคุณท*านผู;บริหาร สำหรับและท*านสมาชิกทุกท*านที่ทำให�การประชุม
ของเราสำเร็จลุล�วงไปด�วยดีทุกประการท�ายที่สุดนี้ก็ขอให�อำนาจคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก สากลจักรวาล โปรดจงดล
บันดาลให�ทุกท�านท่ีร�วมประชุมในวันนี้ประสบแต�ความสุขสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลาย และขออำนาจหลวงปู/มั่น หลวงปู/ฝ12น 
หลวงปู/วัน และพระอมราราชรินทรคุ�มครองทุกท�าน ก็คงไม*มีอะไรแล;ว
สำหร ับว ันนี ้กระผมก็ขอขอบคุณท*านผู ;บร ิหาร ท*านสมาชิกทุกท*าน 
ผู;อำนวยการกองทุกกอง ผู;เข;าร*วมประชุมทุกท*านและผู;ที่เกี่ยวข;องทุกท*าน
นะครับที่ทำให;การประชุมในวันน้ีผ*านไปด;วยดีก็หวังไว;ว*าในโอกาสต*อไปก็คง
จะได;รับความร*วมมือด;วยดีแบบนี้เช*นเคยนะครับถ;าไม*มีอะไรเพิ่มเติมแล;ว              
ก็ขอป]ดการประชุมครับ 

ป7ดประชุม -  เวลา  ๑4.๓๐  น. 




